



## ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา

ตามประกาศเมืองพัทยา ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเมืองพัทยา กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน โดยเมืองพัทยาได้  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเมืองพัทยา กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่  
จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้น และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการ  
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่  
การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา ดังนี้

### ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๕๑๐๐๑	นายวโรจน์ วงษ์พงษ์กมล	
๒	๖๕๑๐๐๒	น.ส.เพียรพร้อม ยี่สุนรัมย์	
๓	๖๕๑๐๐๓	น.ส.ปณิตดา เถลิมวิภาส	
๔	๖๕๑๐๐๔	นายวิทวัส ยะใจมัน	

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการ  
คัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏ  
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาด  
คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

### ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒๒๑ ชั้น ๒ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๑ ชั้น ๒ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยให้ผู้รับการ  
คัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น

/สุภาพบุรุษ...

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดิตน เป็นสุภาพชน หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้

๓. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการศึกษาเหตุการณ์ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

๔. กำหนดประกาศผลการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และ [www.pattaya.go.th](http://www.pattaya.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)  
นายกเมืองพัทยา